

Số: 136/2016/CV-VASEP
V/v thông tin mặt hàng trứng Artemia
sản xuất trong nước

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 11858/BTC-CST ngày 25/8/2016 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin mặt hàng trứng Artemia sản xuất trong nước, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) sau khi trao đổi với một số DN và địa phương cụ thể, xin có ý kiến như sau:

Để nuôi ra 1 triệu giống tôm Post 12-15 cần trung bình khoảng 2 kg Artemia. Ngành tôm Việt Nam hàng năm cần khoảng 130 tỷ post tôm thì tổng nhu cầu Artemia là khoảng 260 tấn (khô). Giai đoạn hiện tại 2015-2016, trong nước sản xuất được khoảng 20 tấn Artemia khô/năm, phần thiếu hụt lớn còn lại là nhập khẩu (khoảng hơn 200 tấn, chiếm ít nhất 90% nhu cầu).

Hiện nay cả nước chỉ có một số vùng thuộc tỉnh Bạc Liêu (Tp. Bạc Liêu, H. Hòa Bình, H. Đông Hải) là dân còn phát triển nuôi Artemia chứ còn các địa phương khác trước đây có đồng muối như Cà Ná, Vĩnh Hảo đều đã ngưng không sản xuất nữa do không phù hợp. Sản xuất Artemia là từ các hộ dân ruộng muối nuôi thành nguyên liệu sau đó bán cho các cơ sở chế biến để làm khô thành thành phẩm.

Năm 2015, tổng sản xuất trong nước khoảng 60 tấn Artemia tươi nên ra được 20 tấn khô – chủ yếu ở khu vực Vĩnh Châu - Bạc Liêu (tỷ lệ sản xuất Artemia khô là 3 tươi ra 1 khô). Năm 2014, sản xuất khoảng hơn 50 tấn tươi - cho thấy sản lượng sản xuất trong nước có dấu hiệu ổn định chứ không tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu. Hơn nữa do Artemia của Việt Nam là phải nuôi nên chất lượng tốt hơn, số trứng trên 1 kg nhiều hơn, giá thành và giá bán cũng cao hơn hẳn so với Artemia nhập của Mỹ, là Artemia tự nhiên giá thành rẻ hơn nhiều (chưa kể giá thành của artemia Trung Quốc, Nga giá còn rẻ hơn).

Thực tế thời gian qua mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 200 tấn, đã chiếm khoảng 90% nhu cầu Artemia trong nước (ngành tôm phụ thuộc 90% vào nhập khẩu trong suốt nhiều năm qua). Như vậy nguồn cung Artemia trong nước không đủ đáp ứng cho nguồn cầu Artemia phục vụ làm thức ăn cho tôm giống. Việc áp dụng thuế nhập khẩu làm đòn bẩy phát triển hoặc bảo hộ sản xuất trong nước thực tế sẽ không có tác dụng mà chỉ làm cho người nuôi tôm phải mua Artemia với giá cao hơn. Việc áp thuế nhập khẩu Artemia 5% đem lại nguồn thu ngân sách là không đáng kể (khoảng 27 tỷ VNĐ như đánh giá của Bộ Tài chính) nhưng có thể tác động ngay & không tích cực đến chất lượng tôm giống hay chính là sức cạnh tranh của ngành.

Việc áp thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng trứng Artemia với mức 0% vừa khuyến khích mặt hàng tôm giống phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đàn tôm

giống phục vụ đầu vào cho ngành tôm Việt Nam vừa tạo điều kiện thuận lợi, lợi thế cạnh tranh cho ngành tôm Việt Nam.

Vì vậy, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét:

+ Áp thuế nhập khẩu **0%** đối với trứng Artemia thay vì các mức 5% hay 3%.

+ Việc phân loại theo mã HS cho Artemia: đề nghị cần quan tâm ưu tiên về mục đích sử dụng và khi trong cùng một nhóm thì ưu tiên mã nào có lợi cho DN. Do đó xét về khía cạnh mục đích sử dụng thì Artemia tất cả là dùng để cho tôm ăn nên có thể xem xét để xếp vào mã hàng thức ăn cho tôm thay vì xếp theo nguồn gốc của sản phẩm nhập khẩu (động vật thân mềm).

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính);
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI**



Trương Đình Hòe